



THÀNH PHỐ

Khởi sắc sau nửa nhiệm kỳ

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Bình lần thứ XXVIII, thành phố Thái Bình đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, tạo niềm tin, ý chí và động lực mới cho Đảng bộ và nhân dân thành phố trên chặng đường phía trước để hoàn thành mục tiêu của cả nhiệm kỳ.



Đổi mới cách làm

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Bình lần thứ XXVIII xác định rõ mục tiêu: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết thống nhất, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển thành phố nhanh, hiệu quả, bền vững; xây dựng thành phố Thái Bình trở thành đô thị loại I văn minh, hiện đại, xứng tầm là trung tâm kinh tế, chính trị văn hóa của tỉnh. Trên cơ sở đó, các cấp, ngành, đơn vị trên địa bàn thành phố đã cụ thể hóa bằng chương trình hành động với những giải pháp phù hợp với tình hình địa phương và bối cảnh phát triển cụ thể.

Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết: Để đưa nhanh nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường sâu sát cơ sở, tổ chức làm việc, nghe các địa phương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác từng năm, việc đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và những khó khăn, vướng mắc của cơ sở để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Hàng năm, Thành ủy đều xác định chủ đề công tác năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực

MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

- Tổng giá trị sản xuất năm 2022 ước đạt trên 49.120 tỷ đồng, gấp 1,28 lần năm 2020;
- Tốc độ tăng trưởng bình quân 2 năm (2021 - 2022) ước đạt 13,1%, vượt mục tiêu Nghị quyết 0,4%;
- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 2 năm đạt gần 4.184 tỷ đồng, tăng bình quân 11,3%/năm, vượt mục tiêu Nghị quyết 2,8%;
- Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,01%, thấp hơn 1/2 tỷ lệ bình quân chung của tỉnh;
- Năm thứ năm liên tiếp dẫn đầu toàn diện trong phong trào giáo dục toàn tỉnh;
- Duy trì 11 năm liên tiếp không để xảy ra vi phạm đốt pháo nổ, thả đèn trời trái phép;
- Là địa phương duy nhất của tỉnh không có thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự bị loại trừ phải bù đắp.

hiện đồng bộ với tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; tăng cường xuyên chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, định kỳ hàng quý báo cáo kết quả với Thành ủy theo quy định. Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo tổng kết 2 nghị quyết của Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2010 - 2015, ban hành 2 nghị quyết mới của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về lĩnh vực văn hóa và đất đai; sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXVIII bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Thành ủy đã lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội bám sát nghị quyết, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trọng

điểm với các giải pháp, lộ trình phù hợp, để cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Chỉ đạo kiên trì, sắp xếp một số tổ chức cơ sở đảng; thực hiện tốt công tác nhân sự, bố trí cán bộ sau bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển đảng viên, siết chặt kỷ cương, kỷ luật bảo đảm chính, đạo đức công vụ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan hệ Đảng bộ thành phố hiện nay. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy hai cấp đã thực hiện 68 cuộc kiểm tra, 56 cuộc giám sát; ủy ban kiểm tra hai cấp thực hiện 131 cuộc kiểm tra, 40 cuộc giám sát. Tiến hành kiểm tra đấu hiệu vi phạm và xử lý cán bộ, đảng viên giữ cương vị chủ chốt tại xã Vũ Lạc và phường Trần Lãm.

Phát triển bền vững các mục tiêu

Theo Chủ tịch UBND thành phố Đinh Gia Dũng, thành công lớn nhất trong nửa đầu nhiệm kỳ qua là nhờ có sự đồng thuận, thống nhất cao trong tập thể cấp ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lãnh đạo và thực hiện toàn diện các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thành phố chuyển trạng thái, mở cửa đúng thời điểm. Qua đó, thành phố đã thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế thành phố đạt tốc độ tăng trưởng cao, vượt mục tiêu Nghị quyết 0,4%; môi trường đầu tư kinh doanh có sự chuyển biến đột phá, năm 2022 thành phố được đánh giá dẫn đầu về thực hiện bộ chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) cấp huyện; đã ban hành 10 đề án trên các lĩnh vực như tái cơ cấu kinh tế, phát triển thương mại, dịch vụ, xây dựng và phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, phát triển du lịch, lắp đặt camera an ninh, cải tạo vỉa hè, bãi đỗ xe ô tô... làm tiền đề phát triển thành phố, từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng thành phố trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Lĩnh vực văn hóa - xã hội của thành phố cũng có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là công tác giáo dục tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng ở các cấp học, ngành học. Công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội ngày càng được quan tâm, các chính sách của nhà nước về lao động, việc làm, giảm nghèo... được thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh đó, Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố tiếp tục được giữ vững, ổn định. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm chất lượng năm sau cao hơn năm trước, đúng luật, an toàn.

Những kết quả thành phố đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua đã khẳng định sự đúng đắn, sáng suốt trong lãnh đạo của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; nâng cao niềm tin của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp với những quyết sách, chủ trương của thành phố. Đây là nền tảng, động lực quan trọng để thành phố tiếp tục hiện thực hóa các nhiệm vụ đề ra trong cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

MINH NGUYỆT
Tác phẩm tham dự giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023.

Thiếu nhi Thái Bình làm nghìn việc tốt

60 năm qua, phong trào “Nghìn việc tốt” đã trở thành một trong những phong trào tiêu biểu của thiếu nhi cả nước nói chung, Thái Bình nói riêng, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ góp phần hình thành ý thức, thói quen giúp thiếu nhi phát triển toàn diện, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Hành trình 60 năm

Theo chị Đinh Thị Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh: Ngày 24/3/1963, tại Liên đội Trường cấp 2 xã Tam Sơn, nay là Trường THCS Tam Sơn, thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh), thầy giáo Nguyễn Đức Thìn, Tổng phụ trách đã có sáng kiến phát động phong trào “Thi đua làm nghìn việc tốt, thực hiện 5 điều Bác dạy, phấn đấu trở thành cháu ngoan Bác Hồ” (gọi tắt là phong trào “Nghìn việc tốt”). Sáng kiến này nhanh chóng trở thành phong trào sâu rộng trong hoạt động đội và thiếu nhi cả nước. Trải qua 60 năm hình thành và phát triển, phong trào đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong các hoạt động của tổ chức Đội Thiếu niên tiến phong Hồ Chí Minh và thiếu niên, nhi đồng. “Nghìn việc tốt” không đơn thuần chỉ là con số 1.000. Từ “nghìn” đó không có con số cụ thể, không thể đếm được. Phong trào “Nghìn việc tốt” phát triển, được triển khai rộng rãi trên nhiều lĩnh vực như học tập, rèn luyện đạo đức, giao tiếp ứng xử và ý thức kỷ luật; hoạt động xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội; giữ gìn trật tự an toàn giao thông... với ý nghĩa: Thắp lửa nhân ái, khuyến khích thiếu nhi làm nghìn việc tốt, nhân lên cái tốt, xóa đi cái xấu, rèn luyện thiếu nhi sống tự giác, tự quản, có nhân cách, phấn đấu là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, tiến bước lên đoàn, trưởng thành là công dân tốt...

Tiếp bước cha anh - làm nghìn việc tốt
Tại Thái Bình, phong trào “Nghìn việc tốt” có sức sống

lâu bền nhất trong lịch sử Đội Thiếu niên tiến phong Hồ Chí Minh, đồng thời mở hình hay, cách làm sáng tạo phù hợp với điều kiện cụ thể như: Kế hoạch nhỏ, ngôi nhà khăn quàng đỏ, lợn đất tình thương, đôi bạn cùng tiến, thi đua học tốt, hành trình đến với địa chỉ đỏ... Các mô hình, hoạt động ngày càng lan tỏa, hấp dẫn, mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút sự tham gia của đông đảo thiếu nhi, tiêu biểu: Em Phạm Thị Ngọc Hà, Trường Tiểu học Lý Nam Đế (Hưng Hà) giúp đỡ bạn khuyết tật và chậm tiến trong lớp; em Phí Ngọc Dũng, Trường THCS Phong Huy Lĩnh (Đông Hưng) 2 năm cống hiến đội trưởng; em Vũ Tiến Gia Long, Trường Tiểu học thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ) nhất được của rơi trả lại người đánh mất... Cùng với đó còn nhiều đội viên khác khăn dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng đã cố gắng vươn lên giành thành tích cao trong học tập, có hành động đẹp, dũng cảm, được gia đình, nhà trường và xã hội ghi nhận, tuyên dương. Các em chính là những bông hoa đẹp nhất, tươi thắm nhất trong vườn hoa “Nghìn việc tốt” của thiếu nhi Thái Bình kính

Nhìn thấy nhiều bạn làm việc tốt thì các em cũng sẽ thi đua nhau cùng làm việc tốt. Đây là cách để cổ vũ cái tốt, giúp các em thiếu nhi tránh xa cái xấu, đồng thời giáo dục, định hướng những giá trị tốt đẹp cho thiếu nhi. Thời gian qua, hoạt động tuyên dương, khen thưởng được Hội đồng đội các cấp trong tỉnh thực hiện rất hiệu quả nên “vườn hoa nghìn việc tốt” của tỉnh đã nảy nở thêm rất nhiều “bông hoa việc tốt”.

Anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình



Đội viên Liên đội Trường Tiểu học An Bài (Quỳnh Phụ) thực hiện phong trào kế hoạch nhỏ.

Tăng cường hoạt động trải nghiệm cho trẻ mầm non

Tước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh đã tích cực đổi mới phương pháp giáo dục, trong đó tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Thời gian qua, các trường mầm non trong tỉnh tích cực đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm. Đồng thời, tăng cường hoạt động vui chơi, tạo cơ hội để trẻ được trải nghiệm, khám phá; chú trọng giáo dục hình thành và phát triển kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ hướng đến mục đích trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng sống, góp phần hình thành nhân cách cho trẻ. Tại Trường Mầm

non Đông Trung (Tiền Hải), nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho trẻ. Gần đây nhất, cô giáo Đoàn Thị Hằng và cô giáo Nguyễn Thị Nhật đã tổ chức 2 hoạt động trải nghiệm thực hành ở 2 lĩnh vực phát triển nhận thức và phát triển ngôn ngữ với đề tài dạy trẻ ghép đôi và đọc bài thơ Bé và mèo. Các cô giáo linh hoạt sử dụng những đồ dùng hàng ngày cho trẻ trải nghiệm như chơi mà học, trẻ được thực hành, trải nghiệm với vật thật, được tự tìm hiểu, khám phá và chia sẻ ý kiến, cô giáo giúp củng cố lại kiến thức cơ bản cho các con. Cô giáo Nguyễn Thị Mai, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ngoài các hoạt động trải nghiệm trong phạm vi trường, lớp, chúng tôi thường xuyên tổ chức các hoạt động bên ngoài

nhà trường như hướng dẫn trẻ đi chợ, phân biệt, sơ chế thực phẩm... Trẻ rất hào hứng khi tham gia các hoạt động trải nghiệm, qua đó giúp các con lĩnh hội kiến thức, kỹ năng, hình thành thái độ đối với sự vật, hiện tượng và mọi người xung quanh. Hiện nay, các nội dung trải nghiệm được các trường lồng ghép phù hợp từng chủ đề, chủ điểm nhằm giúp trẻ tiếp nhận nội dung cụ thể, sâu chuỗi chủ đề nhẹ nhàng, thông qua đó trẻ nhận và tăng cường sự tự tin. “Bé tập làm nội trợ” là một trong những hoạt động trải nghiệm mà các cháu Trường Mầm non Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) rất thích thú. Cô giáo Nguyễn Thị Chính, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ:

Trẻ tích cực tham gia hoạt động là một cách tuyệt vời để dạy trẻ về thực phẩm hàng ngày. Dạy trẻ học cách nấu ăn, cách chế biến món ăn không đơn thuần là học để biết cách nấu, cách chế biến một món ăn sao cho ngon, cho đúng mà còn là một hình thức giáo dục thực tế. Từ hoạt động này, trẻ sẽ hiểu được ý nghĩa của sự lao động, tận hưởng được cảm giác tự hào khi tự tay làm được một món ăn nào đó, được giao lưu với bạn bè, vui chơi, trải nghiệm, được tìm tòi, khám phá những điều trẻ đã thấy khi ở nhà, ở trường và mọi hoạt động xung quanh. Thông qua hoạt động trải nghiệm “Bé tập làm nội trợ” giúp trẻ có khả năng tự duy tốt, tái tạo các hoạt động của người lớn bằng những công việc hàng ngày, đồng thời rèn kỹ năng tự tin, tự lập cho trẻ

đạt hiệu quả cao. Qua đó các kỹ năng của trẻ càng trở nên thành thạo và khéo léo hơn theo thời gian, giúp trẻ phát triển toàn diện.

Bà Trần Thị Huyền, Phó Trưởng phòng Giáo dục tiểu học - mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Hiện nay, 100% trường mầm non trên địa

bàn tỉnh đều tổ chức các hoạt động trải nghiệm phù hợp với nội dung, chủ đề học tập theo hình thức lấy trẻ làm trung tâm. Tại nhiều trường, trẻ có nhiều cơ hội khám phá với các công cụ chơi mô, môi trường học không còn gò bó trong lớp học mà mở rộng hoạt động học tại khu vườn trường, khu vận động và

cả những khu tham quan trong hoạt động thực tế của trường. Qua đó giúp trẻ ngày càng năng động hơn, hình thành nét tư duy mới, kỹ năng mới, đó là kỹ năng lĩnh hội và sáng tạo bản thân giúp trẻ mạnh dạn, tự tin, phát triển phù hợp với xu thế.



Hoạt động trải nghiệm bé đi chợ của Trường Mầm non Đông Trung (Tiền Hải).

DẠNG ANH